
 
 

 

 

 

 

 
โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 

 
       วันอังคารท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยน
ท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม  

 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง  
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด  
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จ านวน ๖ คน เป็นเวลาพอสมควร 

      เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานของที่ประชุมได้ เปิดประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 
 

 (๑)  เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อทีป่ระชุม                                            (ไม่มี) 
  
 (๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม              (ไม่มี) 
  
 (๓)  กระทู้ถำม    (ไม่มี) 
 
 (๔) เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว           จ ำนวน  ๒  เรื่อง 
 

 
  ผลกำรพิจำรณำ 
  ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (นายกล้านรงค์  จันทิก)  
และรองประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คนที่สาม ในฐานะประธาน 
คณะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๓ (นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์) ได้เสนอรายงาน 

   ๔.๑ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรตรวจเงินแผ่นดิน ตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกิจกำรองค์กรอิสระ 
ตำมรัฐธรรมนูญพิจำรณำเสร็จแล้ว 

สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่  ๑๗  (สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งทีห่นึ่ง)  

วันอังคำรที่  ๑๙  กรกฎำคม  ๒๕๖๕ 



๒ 

 

ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาว่าสาระส าคัญของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้น าไปสู่การใช้หน้าที่และอ านาจในการตรวจเงิน
แผ่นดินของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่สอดคล้องกับหลักการ  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และสอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาที่เคยเกิดขึ้น 
ในอดีตหรือไม่ อย่างไร 
  โดยผลการพิจารณาศึกษาสรุปได้ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีสาระส าคัญที่ท าให้การท างานระหว่างคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีเอกภาพ มีการถ่วงดุล และเกิดประสิทธิภาพ 
ในการท างาน รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการท างานในอดีต โดยครอบคลุม ๘ ประเด็น คือ (๑) หน้าที่ 
และอ านาจของคณะกรรมการ (๒) หน้าที่และอ านาจของผู้ว่าการ (๓) หน้าที่และอ านาจของส านักงาน  
(๔) เอกภาพในการบังคับบัญชา ในการก ากับดูแล และในการตรวจเงินแผ่นดิน (๕) การเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพการท างาน (การถ่วงดุล) ระหว่างคณะกรรมการกับผู้ว่าการ (๖) กลไกการตรวจสอบ 
การท างานของคณะกรรมการและผู้ว่าการ (๗) กลไกการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการตรวจเงินแผ่นดิน  
และ (๘) การถ่วงดุลระหว่างคณะกรรมการ ผู้ว่าการ กับหน่วยรับตรวจ ซึ่งคณะกรรมาธิการได้มีข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะเพื่อให้การตรวจเงินแผ่นดินมีประสิทธิภาพ สรุปได้ดังนี้  
  ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมีเจตนารมณ์และหลักการที่จะให้องค์กรตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นองค์กรอิสระ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและ
หลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบ และก ากับการท างานของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีบทบาทหน้าที่ 
ในการตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบายและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
รวมทั้งสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
  ๒. การท างานระหว่างคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  
ต้องมีเอกภาพรวมถึงมีการถ่วงดุลระหว่างกัน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินต้องมีบทบาทในการก าหนด
นโยบายและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งมีบทบาทในการก ากับดูแลตรวจสอบ
การท างานของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงิน
แผ่นดิน และสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
  ๓. ปัญหาอุปสรรคที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เช่น ปัญหาความรับผิดชอบในการด าเนินการ 
ตรวจเงินแผ่นดินซึ่งอยู่ที่บุคคลคนเดียว  ปัญหาความเป็นอิสระและเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่   
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ได้รับการแก้ไข 
โดยบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว  
หากทุกฝ่ายรับไปปฏิบัติจะท าให้การตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  
  ๔. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องเร่งสร้างประสิทธิภาพการตรวจเงินแผ่นดิน  
เพ่ือให้การตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปตามกฎหมาย โดยเสริมสร้างความรู้ความสามารถของบุคลากร  
พร้อมทั้งน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ ประสิทธิภาพการตรวจเงินแผ่นดินจะมีบทบาทส าคัญ 
ที่จะท าให้การใช้เงินแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งท าให้การทุจริตลดน้อยลง ซึ่งจะช่วยยกระดับดัชนี 
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศให้สูงขึ้นด้วย 
  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น  สรุปได้ว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน 



๓ 

 

ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นอย่างไร มีรูปแบบการประเมินที่เป็นรูปธรรมและเปิดเผยให้ทราบ  
เป็นการทั่วไปหรือไม่ นอกจากนี้ ได้มีการวิเคราะห์กฎหมายที่กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพ่ือให้ อปท. ได้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินด้วยตนเองหรือไม่ และประสิทธิภาพ
การตรวจเงินแผ่นดินจะช่วยยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศให้สูงขึ้นได้อย่างไร 
  ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (นายกล้านรงค์  จันทิก) 
ประธานคณะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๓ (นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์)  
อนุกรรมาธิการ (นายชาญวิทย์  ไกรฤกษ์) และผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ว่าที่ร้อยเอก บุญมา  แก้วล้วน)  
ได้ชี้แจงว่า  องค์กรอิสระเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินมีความแตกต่างจากองค์กรอิสระอื่น  ๆ  
โดยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่ง คตง.ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
รวมทั้งก ากับการท างานของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ส่วนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องปฏิบัติตาม
นโยบายที่ คตง. ก าหนด โดยมี สตง. ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของ คตง. ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ บัญญัติให้คณะกรรมการสรรหามีอ านาจตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเพ่ือคัดสรรบุคคลเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ได้รับการสรรหาเพ่ือ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา ทั้งนี้ ในการก ากับ 
การตรวจเงินแผ่นดิน ถ้าความปรากฏต่อ คตง. ว่า การตรวจสอบไม่เป็นไปตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่ คตง. ก าหนด หรือตามกฎหมาย ให้ คตง. มีอ านาจ
สั่งให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินรับไปด าเนินการปรับปรุง แก้ไข หรือปฏิบัติให้ถูกต้องได้และหากไม่แก้ไข
ภายในเวลาอันสมควรจนอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทางราชการแล้ว คตง. อาจมีมติให้ผู้ว่า
การตรวจเงินแผ่นดินพ้นจากต าแหน่งได้ ส าหรับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของ สตง. นั้น กรมบัญชีกลาง
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก ากับการตรวจสอบได้มีการแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 
ในกรมบัญชีกลางขึ้นเพื่อท าหน้าที่ในการตรวจสอบ สตง. แล้ว   
  นอกจากนี้ ได้มีการแก้ไขปัญหาระหว่าง อปท. กับ สตง. ในกรณีที่ อปท. ได้ปฏิบั ติตาม
ค าสั่งของกระทรวงมหาดไทย แต่ สตง. เห็นว่า ค าสั่งของกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่กฎหมาย โดยได้มี  
การแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกัน ประกอบด้วย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้แทนกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และผู้แทน สตง. เพ่ือท าความเข้าใจร่วมกันและได้ ข้อสรุปว่า 
กระทรวงมหาดไทยจะน าค าสั่งกระทรวงมหาดไทยไปก าหนดให้เป็นระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
และหาก อปท. ได้ด าเนินการไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยแล้ว ถือว่าได้ด าเนินการโดยชอบ  
ด้วยกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้ อปท. สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งประสิทธิภาพ
การตรวจเงินแผ่นดินจะช่วยยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต  (CPI) ของประเทศให้สูงขึ้นได้ เนื่องจาก 
การตรวจเงินแผ่นดินมีทั้งการตรวจสอบรายงานการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
และการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน หากพบว่าหน่วยรับตรวจใดปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
เช่น เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง สตง. ก็มีอ านาจสั่งให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดได้ แต่หากพบว่า
มีการทุจริตก็สามารถส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาได้    
ทั้งนี้ โดยที่คณะกรรมาธิการอยู่ระหว่างการจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนูญทุกองค์กร สมาชิกวุฒิสภาสามารถเสนอปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านกฎหมาย ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือด้านอื่น ๆ ต่อคณะกรรมาธิการได้ ซึ่งคณะกรรมาธิการ
จะได้รวบรวบปัญหาต่าง ๆ ไว้ในรายงานเพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาต่อไป 
 



๔ 

 

   ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมำธิกำร และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยัง
คณะรัฐมนตรี คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน และส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน พิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป  
 
 

 
  ผลกำรพิจำรณำ 
  ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว (พลเอก ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร) และรองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาคุณภาพ  
การท่องเที่ยวทางน้ า และอื่น ๆ (พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์) ได้ร่วมกันเสนอผลการพิจารณาศึกษา  
ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน หัวข้อการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว เรื่องท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีให้ปรับปรุงท่าเรือน้ าลึกภูเก็ตให้มีความพร้อมในการรองรับเรือส าราญ (Cruise) 
ส าหรับการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ได้โดยเร็ว รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การค้า 
การลงทุนและการอุตสาหกรรมโดยการก่อสร้างท่าเทียบเรือส าราญจังหวัดภูเก็ตจากการเป็นท่าเรือแวะพัก 
(Port of Call) ให้เป็นท่าเรือต้นทาง (Home Port) จึงได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าเรือ 
ต้นทาง (Home Port) ที่จังหวัดภูเก็ต จากโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้รับการพัฒนาไว้แล้วให้รองรับเรือส าราญ
หรูหราขนาดเล็ก เพ่ือวางกรอบการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวทางทะเล  
ซึ่งจากการพิจารณาศึกษาพบว่า ลักษณะทางกายภาพของท่าเรือน้ าลึกภูเก็ตมีข้อก าหนดในด้านขนาดของเรือ 
ที่จะผ่านเข้า – ออกและเทียบท่า และไม่สามารถขุดลอกให้ลึกได้เนื่องจากพ้ืนท้องทะเลส่วนใหญ่เป็นหิน  
ประกอบกับพ้ืนที่หลังท่ามีจ ากัด จึงไม่สามารถขยายพ้ืนที่ท่าเรือออกไปได้อีก และขีดความสามารถในการรองรับ
ของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเต็มศักยภาพแล้ว จึงควรที่จะพัฒนาท่าเรือน้ าลึกภูเก็ตให้เป็นท่าเรือต้นทาง
ที่รองรับเรือส าราญหรูหราขนาดเล็กที่มีจ านวนผู้โดยสารประมาณ ๗๐๐ คน ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้แก่ประเทศ
มากขึ้นและมีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของท่าเรือต้นทาง เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงอื่น ๆ  
ถูกพัฒนาให้รองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น รายได้ของแหล่งท่องเที่ยวขยายตัว เป็นต้น โดยจากผล 
การวิเคราะห์ความพร้อมตามหลักเกณฑ์ที่ดึงดูดให้สายการเดินเรือเข้ามาใช้ท่าเรือน้ าลึกภูเก็ตเป็นท่าเรือต้นทาง 
พบว่า ปัจจัยที่มีความพร้อมและได้มาตรฐาน คือ (๑) การรักษาความปลอดภัยส าหรับเรือ ผู้โดยสาร ท่าเรือ 
และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง (๒) ความลึกร่องน้ า การน าร่อง เรือลากจูง ท่าเทียบเรือ ขนาด และความสามารถในการ
รองรับของโครงสร้างพ้ืนฐาน (๓) การบริการซ่อมบ ารุงรักษาเรือ และ (๔) อัตราค่าภาระท่าเรือ ปัจจัยที่มีการ
ด าเนินการไปแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน คือ (๑) เวลาที่ใชใ้นการตรวจสอบความปลอดภัยบุคคลและพิธีการตรวจ
คนเข้าเมือง (๒) โครงสร้างพ้ืนฐานรองรับผู้โดยสารขึ้นและลงจากเรือ อาคารผู้โดยสาร (๓) การสร้างความ
ร่วมมือระยะยาวกับบริษัทที่ให้บริการเรือส าราญ และ (๔) การจัดส่งเสบียง การบริการรับของเสียและขยะ  

   ๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง ควำมพร้อมด้ำนศักยภำพของกำรพัฒนำท่ำเรือ
น้ ำลึกภูเก็ตในกำรเป็นท่ำเรือต้นทำง (Home Port) ส ำหรับเรือส ำรำญหรูหรำขนำดเล็ก (Small 
Luxury Cruise) ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรท่องเที่ยวพิจำรณำเสร็จแล้ว 



๕ 

 

การจัดส่งน้ ามันเรือ ปัจจัยที่ยังไม่ได้ด าเนินการ คือ ความสามารถในการบริหารท่าเรือ บริษัทท่องเที่ยวเรือ
ส าราญ การบริหารจัดการสัมภาระ ความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายของท่าเรือ ส าหรับกรอบการพัฒนาท่าเรือ
ควรประกอบด้วย นโยบายของรัฐบาลที่ชัดเจน มีการก าหนดหน่วยงานสนับสนุนและขับเคลื่อน การอบรมให้
ความรู้กับบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐานท่าเรือ การคมนาคมเชื่อมโยงที่มีประสิทธิภาพ และการปรับปรุง
กฎระเบียบ โดยกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาควรก าหนดนโยบายของการท่องเที่ยวส าราญทางน้ าให้ชัดเจน 
ให้จังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ แก้ไขกฎระเบียบ เพ่ืออ านวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้ท่าเรือน้ าลึกภูเก็ตเป็นท่าเรือต้นทาง ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นมาตรฐาน ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและ
กระทรวงคมนาคม สนับสนุนการพัฒนาท่าเรือต้นทางที่จังหวัดภูเก็ตส าหรับเรือส าราญหรูหราขนาดเล็ก  
จากโครงสร้างพ้ืนฐานของท่าเรือภูเก็ตที่มีความพร้อมอยู่แล้ว ให้กระทรวงคมนาคม พิจารณาการขนส่ง
สาธารณะในเขตเมืองเชื่อมโยงระหว่างท่าอากาศยานมายังท่าเรือน้ าลึกภูเก็ต รวมทั้งการคมนาคมเชื่อม โยง
ท่าเรือน้ าลึกภูเก็ตกับแหล่งท่องเที่ยว และให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม
ทางการตลาด เพ่ือสร้างการรับรู้และดึงดูดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรือส าราญและนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ
ท่าเรือต้นทางที่ภูเก็ต       
  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย
แสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า เห็นด้วยกับการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกภูเก็ตจากการเป็นท่าเรือแวะพักสู่การเป็น
ท่าเรือต้นทาง ซึ่งจะสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเพิ่มมากขึ้น และสามารถเป็นท่าเรือเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว
อื่น ๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่ากับการลงทุน ควรที่จะพัฒนาท่าเรือน้ าลึกภูเก็ตซึ่งเป็นเมือง
ท่าที่มีเรือส าราญแวะเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก ให้เป็นท่าเรือต้นทางส าหรับเรือส าราญขนาดใหญ่  
โดยการน าวิทยาการสมัยใหม่มาใช้ในการขุดลอกร่องน้ าและแอ่งกลับล าซึ่งเป็นข้อจ ากัดให้สามารถรองรับเรือ
ส าราญขนาดใหญ่ได้ ซึ่งจะสามารถเพ่ิมรายได้จ านวนมหาศาลจากกิจกรรมการท่องเที่ยว 
  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา
ศึกษาการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวทางน้ า และอื่น ๆ (พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์) ได้ชี้ แจงประเด็น
ข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภา สรุปได้ว่า การพัฒนาท่าเรือน้ าลึกภูเก็ตเป็นท่าเรือต้นทางส าหรับ  
เรือส าราญขนาดใหญ่เป็นได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากท่าเรือน้ าลึกภูเก็ตมี พ้ืนที่หลังท่าจ ากัด ไม่สามารถขยาย
พ้ืนที่ท่าเรือออกไปได้อีก และมีความลึกของร่องน้ า ขนาดแอ่งกลับล า และท่าเทียบเรือ ซึ่งมีความพร้อม 
ในการรองรับเรือส าราญหรูหราขนาดเล็กตลอดเวลา การปรับเปลี่ยนความลึกของร่องน้ าและขนาดแอ่ง  
กลับล าอาจจะกระทบต่อความปลอดภัยในการน าเรือเข้าเทียบท่าของเรือส าราญ โดยท่าเรือน้ าลึกภูเก็ต
สามารถน ามาเป็นต้นแบบการพัฒนาท่าเรือต้นทางส าหรับเรือส าราญหรูหราขนาดเล็กเพ่ือต่อยอด 
สู่การพัฒนาท่าเรือต้นทางส าหรับเรือส าราญขนาดใหญ่ในพ้ืนที่อื่นได้ ซึ่งการพัฒนาท่าเรือต้นทางส าหรับ  
เรือส าราญขนาดใหญ่ต้องมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนต่อไป  

  ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร 
และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 
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 (๕) เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำ         (ไม่มี) 
  
 (๖)  เรื่องทีเ่สนอใหม ่         จ ำนวน  ๑  เรื่อง 
 

 
  ผลกำรพิจำรณำ 

 ในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม ส านักงาน
ประกันสังคม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ของที่ประชุมวุฒิสภา ได้มีผู้แทนจากส านักงานประกันสังคม 
เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายงานดังกล่าว โดยเลขาธิการส านักงานประกันสังคม (นายบุญสงค์  ทัพชัยยุทธ์ )  
เป็นผู้น าเสนอรายงานต่อที่ประชุม   

  จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการแรงงาน ซึ่งประธานวุฒิสภา
มอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงาน และคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภาเห็นชอบให้เสนอรายงานดังกล่าว 
ต่อที่ประชุมวุฒิสภา โดยประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม ผู้แทนคณะกรรมาธิการการแรงงาน  
(นายณรงค์  รัตนานุกูล) แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการแรงงาน  
มีความเห็นและข้อสังเกต ดังนี้  

 ข้อสังเกตที่ ๑ รายงานของผู้สอบบัญชี รายงานการเงินกองทุนประกันสังคม ส านักงาน
ประกันสังคม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สรุปรายงาน
ความเห็นโดยรวมในปีนี้ ไม่มีประเด็นที่แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขดังเช่นในรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ นอกจากนี้ ยังได้มีการระบุไว้ในหัวข้อ “เรื่องอื่น” ของรายงานดังกล่าวว่า 
ส านักงานประกันสังคมได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดทั้ง ๒ ประเด็นตามที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเคย
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตาม ในรายงานการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในหัวข้อ “ข้อมูลและเหตุการณ์ 
ที่เน้น” ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตุหมายเหตุประกอบงบการเงิน ๒ ข้อ โดยข้อที่ 
คณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคมให้ความส าคัญมาก คือ หมายเหตุประกอบงบการเงิน ๒๓  
ผลการด าเนินงาน  ซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อธิบายถึงผลการด าเนินงานของกองทุนที่มีรายได้  
ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
กระทรวงแรงงานได้ออกมาตรการเพ่ือช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นายจ้างและผู้ประกันตน  
ด้านการจัดเก็บเงินสมทบ ได้ลดหย่อนอัตราเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตน ส่งผลให้รายได้  
ของกองทุนลดลง และด้านการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานให้กับผู้ประกันตน ส่งผลท าให้รายจ่ายของ
กองทุนเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ  คณะกรรมาธิการการแรงงาน มีความห่วงใยในด้านการบริหารจัดการกองทนุ
ประกันสังคมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว ซึ่งโดยข้อเท็จจริงที่ปรากฎขึ้นนั้นยังมีการแพร่
ระบาดต่อเนื่องอีกหลายปี อาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานทางการเงินในลักษณะ “รายได้ต่ ากว่า

            - รำยงำนของผู้สอบบัญชีและรำยงำนกำรเงิน กองทุนประกันสังคม ส ำนักงำน
ประกันสังคม ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๓ (ตำมมำตรำ ๒๗ แห่งพระรำชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓) 



๗ 

 

ค่าใช้จ่าย” เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในรายงานการเงินปี ๒๕๖๓ และอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงของกองทุน
ประกันสังคมทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 ข้อสังเกตที่ ๒ ผลการด าเนินงานในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน พบว่าในปี ๒๕๖๓ 
รายได้รวมลดลงต่ ากว่าปี ๒๕๖๒ โดยลดลงมากจาก ๒ รายการส าคัญ คือ เงินสมทบที่เก็บได้ และก าไร 
จากการขายหลักทรัพย์   ในขณะที่ค่าใช้จ่ายกลับเพ่ิมขึ้นมากกว่าปี  ๒๕๖๒ ถึง ๓๕,๖๐๔ ล้านบาท  
โดยเพ่ิมขึ้นจากค่าประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะ “รายได้รวม” กับ “ค่าใช้จ่ายรวม” 
พบว่ากองทุนมี “รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายก่อนหักรายการปรับปรุงประมาณการหนี้สิน” แต่เมื่อมีการหักรายการ 
“ปรับปรุงเพ่ิมประมาณการหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ” แล้ว จึงท าให้ผลการด าเนินงาน 
ของกองทุนประกันสังคมในปี ๒๕๖๓ “รายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ” ซึ่งแตกต่างกับปี ๒๕๖๒ ที่กองทุน
ประกันสังคมมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ซึ่งมาจากสถานการณ์ผลกระทบที่ เกิดขึ้น ในปี ๒๕๖๓  
ที่ส่งผลโดยตรงต่อการจัดเก็บเงินสมทบและค่าใช้จ่ายที่กองทุนต้องจ่ายเป็นค่าประโยชน์ทดแทนจากกรณี  
ว่างงานของผู้ประกันตนจ านวนมากขึ้นหลายเท่า อย่างไรก็ตาม สถานการณ์มิได้จบสิ้นลงในปี ๒๕๖๓  
โดยข้อเท็จจริงที่ เกิดขึ้นมีการแพร่ระบาดหลายระลอกอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากกว่าปี ๒๕๖๓  
ส่งผลกระทบในวงกว้างและยาวนานต่อนายจ้างและผู้ประกันตนทั้งทางตรงและทางอ้อม  ดังนั้น จึงควรต้องมี 
“การวางแผนการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมในภาวะวิกฤติ” ให้รัดกุม เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะกระทบต่อ
ผลการด าเนินงานทางการเงินและความมั่นคงของกองทุนในลักษณะที่เป็นแผนเร่งด่วนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 นอกจากนี้ ได้มีข้อสังเกตต่อประเด็น “การประมาณการหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณี 
ชราภาพ” ซึ่งในปี ในปี ๒๕๖๒ มีการตั้งประมาณการไว้สูงถึง ๑๕๐,๘๒๗ ล้านบาท แต่ในปี ๒๕๖๓  
มีการตั้งประมาณการดังกล่าวไว้เพียง ๙๕,๖๓๔ ล้านบาท กรณีนี้จะเป็นการตั้งประมาณการต่ าเกินไปหรือไม่ 
จะมีผลต่อการจ่ายค่าประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพให้แก่ผู้ประกันตนหรือไม่ อย่างไร  ทั้งนี้เนื่องจาก  
การตั้งประมาณการค่าประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพดังกล่าว มีผลต่อยอดรวม “รายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย”  
อย่างมีนัยส าคัญ  ซึ่งหากมีการตั้งประมาณการในจ านวนที่ใกล้เคียงกับยอดเงินปี ๒๕๖๒ อาจส่งผลให้  
“รายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่าย” ของงบแสดงผลการด าเนินงานปี ๒๕๖๓ สูงกว่าหลายเท่า 

 ข้อสังเกตที่ ๓ ค่าผลประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย ในปี ๒๕๖๓ กองทุนประกันสังคม 
มีการจ่ายค่าประโยชน์ทดแทน ๗ กรณีให้แก่ผู้ประกันตน สูงกว่าปี ๒๕๖๒ โดยนอกจากการจ่ายค่าประโยชน์
ทดแทนกรณีว่างงานเพ่ิมสูงแล้ว ยังพบว่าการจ่ายกรณีค่าประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย เพ่ิมสูงขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญ การจ่ายเงินค่าประโยชน์ดังกล่าวมียอดเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๒ เห็นได้ชัดว่า  
“ค่าประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย” ของผู้ประกันตนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นค่อนข้างมากและต่อเนื่องทุกปี  
เป็นการสะท้อนปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนที่อาจกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้  คณะกรรมาธิการการแรงงาน มีความห่วงใยและเล็งเห็นถึงความส าคัญต่อปัญหาสุขภาพ
ของผู้ประกันตนที่ควรได้รับการดูแลป้องกันก่อนการเจ็บป่วย มากกว่าการรักษาเยียวยาภายหลังเกิดการเจ็บป่วย
แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาคณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคมได้มีการศึกษา “โครงการ Healthy Thailand 
เพื่อผู้ประกันตน” ของส านักงานประกันสังคม  ซึ่งเป็นโครงการที่มีจุดประสงค์เสริมสร้างสุขภาพ ผู้ประกันตน
เชิงรุกในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการทั่วประเทศ ผลักดันให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพคัดกรอง 



๘ 

 

ส านักการประชมุ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 

ความเสี่ยงเพ่ิมขึ้น จึงได้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ เพ่ิมจ านวน
สถานพยาบาล ที่ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพ่ือให้ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว โดยโครงการดังกล่าวเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ แต่ยังให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก 
แก่ผู้ประกันตนได้เพียงส่วนน้อย ยังมีผู้ประกันตนอีกจ านวนมากที่ยังไม่ได้รับบริการตรวจสุขภาพเชิงรุกตาม
โครงการดังกล่าว และโครงการดังกล่าวยังมีประเด็นส าคัญที่ควรด าเนินการพัฒนา ปรับปรุง อาทิ การจัดเก็บ
ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพของผู้ประกันตน การวิเคราะห์ประมวลผล การออกมาตรการจูงใจ การสร้าง 
การรับรู้และมีส่วนร่วมของหน่วยงาน นายจ้าง และผู้ประกันตน รวมถึงการก าหนดแผนงาน งบประมาณ  
และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพด้วย  

 จากนั้น ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนา ส านักงานประกันสังคม (นายธนิทธิ์  ลอยพิมาย)  
ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า ปัจจุบันเงินกองทุนมีเงินสะสม ประมาณ ๒.๗๓ ล้านบาท ซึ่งใช้ดูแล ๔ กรณี คือ  
กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต โดยในช่วงปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ในสถานการณ์โควิด กองทุน
จ่ายเงินกรณีเจ็บป่วยที่จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ประกันตนเพ่ิมสูงขึ้นกว่าทุกปี และคาดว่าในปี ๒๕๖๖  
ก็ยังมีแนวโน้มของค่าใช้จ่ายในกรณีดังกล่าวเพิ่มสูงขึ ้นอีก อย่างไรก็ตาม คาดว่าเมื ่อโรคโควิดเป็น  
โรคประจ าถิ่นแล้ว ค่าใช้จ่ายกรณีนี้จะลดลง ประกอบกับคณะกรรมการประกันสังคมอยู่ระหว่างพิจารณา  
การปรับเพดานค่าจ้างเพ่ือเพิ่มเม็ดเงินเข้ามาในกองทุนให้มากขึ้น ดังนั้น โดยภาพรวมกองทุนยังมีเสถียรภาพ 
อยู่แม้จะมีค่าใช้จ่ายสูง แต่ในอนาคตจะมีการเตรียมมาตรการสร้างความสมดุลให้กับกองทุนมากขึ้น ส่วนการดูแล
ในกรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร ขณะนี้ก็มีการเตรียมแผนระยะยาวไว้รองรับสังคมผู้สูงอายุ  
ที่จะต้องมีการจ่ายในกรณีนี้มากขึ้น และจากการศึกษามาตรการของหลายประเทศ อาจใช้มาตรการขยาย
อายุเกษียณ หรือมาตรการการเพ่ิมเงินสมทบ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหาแนวทางและรายละเอียดที่เหมาะสม 
และก่อนใช้ใช้มาตรการต่าง ๆ ก็ต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนในสังคม เพราะการใช้
มาตรการใด ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ส่วนกรณีการว่างงาน แม้ว่าปีที่ผ่านมามีการจ่าย  
ให้ผู้ประกันตนเพิ่มสูงขึ้น แต่คาดว่ายังมีเสถียรภาพอยู่ ในการวางแผนระยะสั้น ค่าใช้จ่ายกรณีดังกล่าว  
ปีละ ๓ หมื่นล้านบาท สามารถบริหารรองรับวิกฤติโควิดได้ต่อเนื่องประมาณ ๕ ปี ดังนั้น ในภาพรวม 
ของกองทุนยังมีความมั่นคงอยู่มาก รวมทั้งยังมีการเตรียมความพร้อมและมีการวางแผนรองรับปัญหา  
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย 

 ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 
 

(๗)  เรื่องอื่น ๆ                                     (ไม่มี) 
 

เลิกประชุมเวลำ ๑๒.๐๐ นำฬิกำ  
 


